



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหางดง

รับที่ ๗๗

วันที่ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เวลา .....

ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๗๖๗

ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ <https://esfis.org/surveyParentsSkill/inputForm> รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

<http://www.chiangmailocal.go.th>

Email : [cmlocalsp3@gmail.com](mailto:cmlocalsp3@gmail.com)



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๗๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่า ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ <https://esfis.org/surveyParentsSkill/inputForm> หรือ QR Code ท้ายหนังสือของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวกัชรจิรัสมิ์ ชัยนพรัตน์/นางสาวสุพรรณนิภา เขียว